

## มก. ลงนาม กับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) และเปิดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ International Academy of CIO (IAC) และ ASEAN Chief Information Officer Association (ACIOA) เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ดร.อุตุตม สวานายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ..สิ่งสำคัญที่ทำให้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลโดยรวมของประเทศบรรลุเป้าหมาย คือ การที่บุคลากรภาครัฐจะต้องมีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล กระทรวงไอซีที โดย EGA จึงได้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ” หรือ “Thailand Digital Government Academy (TDGA)” ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเป็นระบบ สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสถาบันนี้จัดตั้งขึ้นในแนวพระราชรัฏฐภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งรัฐและเอกชน

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Digital Thailand” ได้กล่าวว่า สิ่งแรกที่ควรดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล คือ การพัฒนาบุคลากรของรัฐ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงบุคลากรเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องไปด้วย เพื่อให้คนเหล่านี้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุด ขอให้ทุกคนร่วมกันทำระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล กระจายการดำเนินงานไปแต่ละภูมิภาค ให้สามารถขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัล ทำให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารที่จะสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด โดยมีดิจิทัลเซ็นเตอร์เป็นหน่วยงานหลัก และทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ซึ่งประชาชนต้องทำความเข้าใจกับระบบดิจิทัลไปด้วย เพื่อนำประเทศไทยขับเคลื่อนไปสู่ดิจิทัล 4.0 นำเทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาประเทศ ทำให้คนรุ่นหลังสามารถดำเนินการสานต่อไปได้อย่างมั่นคง เพื่อประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

